

## Để biết thêm thông tin

Truy cập

[www.sahealth.sa.gov.au/planahead](http://www.sahealth.sa.gov.au/planahead) để biết thêm thông tin và tài liệu tham khảo, có một đoạn phim video ngắn về sự quan trọng của việc Sắp Đặt Trước. Nó nói về những gì quý vị có thể làm, bằng cách nào, và tại sao tất cả chúng ta cần thảo luận ước muốn của mình với những người thân thích của chúng ta.

## Cố vấn pháp lý miễn phí

Liên hệ Hội Đồng Dịch Vụ Pháp Lý

Điện thoại: **1300 366 424**



<https://creativecommons.org/licenses/>

© Department for Health and Wellbeing, Government of South Australia.  
All rights reserved. FIS: 22014.9 Printed Sept 2022



Government  
of South Australia

VIETNAMESE

**SPEAK FOR  
YOURSELF.  
MAKE YOUR  
WISHES CLEAR.**

**SẮP ĐẶT TRƯỚC**

LÀM CHỦ TƯƠNG LAI CỦA MÌNH NGAY HÔM NAY



## Sắp Đặt Trước

Sắp Đặt Trước nói về việc làm chủ tương lai của mình. Đó là nói về việc sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó. Điều đó có nghĩa là những chọn lựa của quý vị sẽ được biết và được thực hiện nếu quý vị không thể tự mình bày tỏ được vào một thời điểm trong tương lai.

Tai nạn, bệnh hoạn và những điều kiện ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng sắp đặt vẫn xảy ra.

Suy nghĩ về tương lai của quý vị và cho mọi người biết ước muốn của mình trước có thể giúp làm giảm căng thẳng và xung đột gia đình trong những lúc khủng hoảng.

### Không bao giờ quá trễ để sắp đặt trước:

- Nói chuyện với gia đình của mình ngay bây giờ về những ước muốn cho tương lai của quý vị.
- Hành động ngay bây giờ để bảo vệ quyền lợi, ước muốn, giá trị và ý thích cho tương lai của quý vị.

## Sắp đặt sớm

Điều quan trọng là tất cả những người thành niên cần hiểu những lợi ích của việc sắp đặt sớm. Có sẵn một số công cụ pháp lý giúp đảm bảo những chọn lựa cho tương lai.

- **Ủy Quyền Dài Hạn** cho phép quý vị sắp đặt những quyết định quý vị muốn thực hiện về các vấn đề tài chính và pháp lý của mình, và chỉ định một người nào đó điều hành những quyết định đó khi quý vị không thể thực hiện được.
- **Sắp Đặt Chăm Sóc theo Nguyên Vọng** cho phép quý vị sắp đặt trước những quyết định về việc chăm sóc sức khỏe, ăn ở và cách sống của mình, và chỉ định một người nào đó thực hiện những quyết định đó khi quý vị không thể thực hiện được.
- **Di Chúc** cho phép quý vị nói rõ ràng quý vị muốn giải quyết như thế nào đối với tài sản, sở hữu và tiền bạc của quý vị trong trường hợp quý vị chết đi.
- Việc đăng ký làm **Người Hiến Bộ Phận và Ví Mô** có thể giúp làm giàu cuộc sống của mười người. Quan trọng là phải đăng ký qua DonateLife để đảm bảo quyết định của quý vị được thực hiện.